

บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.) ได้ดำเนินการจัดทำมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560) ซึ่งได้ดำเนินการมา 16 ฉบับ และเป็นฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการ ปชมท. ที่มี ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ฝิวพันธ์คำ เป็นบรรณาธิการ ซึ่งฉบับนี้ท่านสามารถจัดส่งบทความไปที่ ดร. จรงค์ศักดิ์ พุ่มนวน บรรณาธิการวารสารคนใหม่ กระผมในฐานะที่ได้จัดทำวารสารมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ขอขอบคุณที่ปรึกษาที่ประชุมสภาข้าราชการฯ โดยเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ ไกรเดช ที่ได้ผลักดันให้วารสารฉบับนี้เป็นของบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งประธานที่ประชุมสภาข้าราชการฯ นายอมร สินธาว์ นายคนอง วรรณศรี และนายคมกริช ชนะศรี ที่ได้จัดสรรงบประมาณจัดทำวารสารฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยอ่านบทความของสมาชิก โดยไม่รับค่าตอบแทนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้คงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นไปโดยคณะกรรมการจัดทำวารสารชุดใหม่

โดยฉบับนี้ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความที่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ได้ที่ <http://www.council-uast.com> วารสารวิชาการ ปชมท. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทย ซึ่งมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ส่งผลงานวิชาการเข้ามาตีพิมพ์ เพื่อใช้ข้อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นต่อไป โดยวารสารฉบับนี้ได้มีบทความวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง และบทความวิจัย จำนวน 6 เรื่อง ซึ่งหากสมาชิกท่านใดสนใจจะเผยแพร่บทความวิชาการหรือบทความวิจัยดังกล่าว สามารถติดต่อกองบรรณาธิการวารสารวิชาการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณเพื่อนๆ ร่วมวิชาชีพทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ ทำให้กองบรรณาธิการมีกำลังใจที่จะพัฒนา วารสารวิชาการ ปชมท. ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนที่จะได้เผยแพร่ผลงาน แนวคิด ข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนบทความงานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป

ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ฝิวพันธ์คำ
บรรณาธิการ

สารบัญ

	หน้า
บทความวิชาการ	
นวัตกรรมการทำงานสังเคราะห์ของสายสนับสนุนวิชาการ <i>เสถียร คามาศักดิ์</i>	1
สุขในฐานะเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ <i>รัชชนนท์ แกะมา</i>	5
การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <i>นวพร หอมจันทร์</i>	9
บทความวิจัย	
การจัดการสารเคมีของภาควิชาเภสัชเวชและเภสัชพันธุศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <i>นายชุตติโชติ ปัทมดิลก, นางสุพจนา สิทธิกุล และ นางสาววรรกร วิวัชรกรกุล</i>	15
การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยสำหรับรายวิชานิพนธ์ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร <i>ศรินทิพย์ อินทรภาสิต, ประชาน สายคำ และ อนันต์ อุ่นอรุณ</i>	21
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการใช้น้ำยาแบบต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ระดับยา TACROLIMUS ในกระแสเลือดด้วยเครื่อง ARCHITECT i1000 _{SR} <i>นายณรงค์ ไร่รัตน์</i>	30
แนวทางการประยุกต์ใช้งานระบบ QR code กับงานฐานข้อมูลทางเคมี <i>นางสาวจันทน์ผา ต้นธนา, นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณวงศ์ และ นายวัชร พงษ์เอียร*</i>	34
การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการ LEAN <i>นายพัฒนธณัฐ แก้วแสงเรือง, นางจิฬานุช อีสโม, นางสาวปภาสิรา บุญสนอง, นางสาวนุจนารถ เกียรติขวัญบุตร และ อาจารย์ ดร.ภญ.ฐิติมา ดั่งเงิน</i>	38
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสำหรับการอบรมมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา <i>นางสาวชุลีพร ปิ่นธนสุวรรณ และ นางสาวกัญญา เปรมปรีดี</i>	49